

ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2565

## มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมิน AUN-QA ระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเข้ารับการประเมินคุณภาพหลักสูตร AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน ระดับสากล ในระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2565



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้เสนอ 4 หลักสูตรเพื่อรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร ต่อ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน ระดับสากล ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการสื่อสาร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประเมินและเยี่ยมชมออนไลน์จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2565 โดยที่วิทยาเขตปัตตานีจะนำคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร เยี่ยมชมวิทยาเขตผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ซึ่งวิทยาเขตได้เตรียมพร้อมสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ อาคารเรียนรวม 19 อาคารเรียนรวม 58 การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด ชมหอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 14) ชมการดำเนินงานด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร และการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษาผ่านองค์กรกิจกรรมนักศึกษา การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษา ชมอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทะเบียน การบริการร้านค้า โรงอาหาร หอพักนักศึกษา รวมถึงพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายและการจัดการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาเขตปัตตานี

ทั้งนี้การเข้ารับการประเมินคุณภาพหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทัดเทียมในระดับนานาชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาเขต เพื่อเป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนผู้เรียนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อมุ่งสู่การเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านคุณภาพการศึกษาในเขตภูมิภาคอื่น เพื่อให้กรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษา มีความสอดคล้องกัน เพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญในด้านการประกันคุณภาพของกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไป.

\*\*\*\*\*

ติดตามอ่านข่าวอื่นๆได้ที่ [http://memorandum.pn.psu.ac.th/index\\_dis.php](http://memorandum.pn.psu.ac.th/index_dis.php)